

Số: /CTr-UBND

Bát Đại Sơn, ngày tháng năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác quý I năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Bát Đại Sơn

Thực hiện Quyết định số: 4288/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Quan Bạ, Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; Nghị quyết số: 109-NQ/ĐU, ngày 27/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 40, khóa V, về phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số: 33/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của HĐND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN – QP năm 2024. Ủy ban nhân dân xã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong quý I năm 2024, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Căn cứ mục tiêu, mức vốn 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia được giao, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn xã; trọng tâm là lồng ghép, huy động hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các thôn.

Lồng ghép các nhiệm vụ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng các công trình đầu tư hạ tầng nông thôn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn 03 Chương trình để hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, đảm bảo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững.

Tăng cường truyền thông, phổ biến chủ trương, chính sách về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin (Mô hình hiệu quả, những kinh nghiệm, nhân tố điển hình, tích cực...) nhằm góp phần nâng cao nhận thức và vai trò chủ thể của người dân trong quá trình tổ chức thực hiện 03 Chương trình.

Tiếp tục thực hiện các tiêu chí NTM trên địa bàn xã. Duy trì thực hiện khu dân cư kiểu mẫu và có giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt,...

2. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp

Khôi sản xuất nông lâm nghiệp, các ngành trong khối sản xuất NLN, các thôn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

2.1. Trồng trọt: Tuyên truyền, vận động nhân dân gieo trồng, chăm sóc hiệu quả các cây trồng vụ xuân và chuẩn bị điều kiện cần thiết để sản xuất vụ mùa, vận động các hộ gia đình tập trung sản xuất cây trồng phù hợp nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thường xuyên theo dõi theo dõi tình hình sâu bệnh hại để khuyến cáo nhân dân chủ động các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, đồng thời làm tốt công tác phòng chống rét cho cây trồng. Đặc biệt chú trọng hướng dẫn thâm canh đúng quy trình kỹ thuật, đủ định mức phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không làm ô nhiễm môi trường, thoái hóa đất.

2.2. Về phát triển dược liệu: Tiếp tục chỉ đạo, vận động nhân dân chăm sóc tốt diện tích dược liệu đã trồng, đồng thời có kế hoạch triển khai trồng mới các loại dược liệu đảm bảo đúng thời vụ, nâng cao năng suất, sản lượng. Phấn đấu tổng diện tích trồng mới 15 ha.

2.3. Về chăn nuôi, thú y:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi chăm sóc và phát triển đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng, khử trùng, tiêu độc, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Làm tốt công tác phòng chống đói rét, phòng chống dịch bệnh; nhân rộng mô hình hộ chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa để phát triển chăn nuôi thành ngành sản xuất chính. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm ra/vào địa bàn nhằm đảm bảo vệ sinh ATTP, phòng tránh dịch bệnh, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

2.4. Lâm nghiệp: Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn năm 2024; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp và các quy định của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, làm tốt công tác phòng chống cháy rừng. Thực hiện trồng mới rừng theo kế hoạch năm 2024. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

2.5. Công tác PCTT&TKCN: Chủ động xây dựng phương án phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và ứng phó kịp thời, hiệu quả trước mọi tình huống. Chủ động nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và cộng đồng theo phương châm “4 tại chỗ”. Triển khai thực hiện các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của tố lốc đối với mái nhà ở, mái nhà trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học được giao quản lý; các thôn chủ động tuyên truyền cho người dân thực hiện chằng néo mái nhà bằng các loại vật liệu phù hợp với điều kiện thực tế địa phương đảm bảo hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ban chỉ huy quân sự xã, công an xã chủ động sẵn sàng lực lượng hỗ trợ cơ sở ngay khi có tình huống xảy ra.

2.6. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, đề án của huyện, xã như: Chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình cải tạo vườn tạp; đề án trồng cây ôn đới; đề án di dời chuồng trại; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu,...

3. Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực giao thông, xây dựng, thương mại, dịch vụ:

3.1. Giao thông, Xây dựng: Thường xuyên kiểm tra các trục đường liên thôn, liên bản có nguy cơ sạt lở, các công trình giao thông bị hư hỏng để có giải pháp khắc phục kịp thời, phối hợp tốt với đơn vị thi công các công trình giao thông trên địa bàn hoàn thành các hạng mục công trình. Triển khai quyết liệt, hướng dẫn nhân dân trong việc xin cấp phép xây dựng nhà ở, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép theo quy định. Các thôn tổ chức quản lý tốt danh giới đường đã phân cho các thôn quản lý, thường xuyên vệ sinh, phát dọn sạch sẽ.

Tăng cường công tác tuyên truyền về Luật đất đai, hướng dẫn nhân dân làm thủ tục hồ sơ trước khi xây dựng các công trình kiên cố như nhà ở và các công trình khác đúng theo quy định, thường xuyên kiểm tra việc xây dựng nhà và các công trình kiên cố, lấn chiếm hành lang đường trái phép,...

3.2. Thương mại, dịch vụ: Kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh trên địa bàn về đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Tăng cường công tác kiểm tra về đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng hóa kém chất lượng có biện pháp xử lý, kịp thời. Tuyên truyền các nhà hàng, hộ kinh doanh chủ động phương án sản xuất, kinh doanh, đảm bảo ổn định giá cả gắn với chất lượng dịch vụ dịp tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

4. Thực hiện nhiệm vụ Tài nguyên, môi trường:

Tăng cường công tác quản lý đất đai, phối hợp thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân. Phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình được phê duyệt, thực hiện công tác quy hoạch dân cư. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, quản lý tốt việc khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Tuyên truyền, vận động nhân không xây dựng nhà ở trái phép...

5. Về thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Tài chính - Tín dụng:

Công tác tài chính: Thực hiện tốt và chấp hành Luật tài chính về thu nộp ngân sách nhà nước, thực hiện công khai minh bạch, dân chủ các khoản thu chi ngân sách. Quản lý chặt chẽ chi tiêu công, nâng cao hiệu quả chi ngân sách đảm bảo đúng luật. Thực hiện nghiêm tiết kiệm chi thường xuyên, phòng chống tham nhũng, lãng phí; ưu tiên các nguồn lực thực hiện các chính sách, nhất là xây dựng NTM.

Hoạt động tín dụng: Vận dụng chính sách tín dụng để phát triển kinh tế, chăn nuôi góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, thu lãi, thu nợ theo đúng định kỳ.

6. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

Chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch cho học sinh nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời chỉ đạo các trường có phương án bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ tết; phối hợp với các thôn vận động, duy trì sỹ số học sinh đi học chuyên cần; chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng kế hoạch và đạt kết quả; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên và học sinh theo quy định.

Ban văn hóa xã chỉ đạo công chức văn hóa phối hợp với các ngành, các bộ phận có liên quan, các đơn vị, các thôn triển khai kế hoạch và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Tăng cường công tác kiểm tra các dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn xã. Không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh không dây ở các thôn, đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động tuyên truyền.

Chỉ đạo Trạm y tế xã duy trì trực 24/24 giờ, công tác dự trữ thuốc khám chữa bệnh cho nhân dân trước, trong và sau tết nguyên đán, đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm trong các mùa cao điểm.

Thực hiện đảm bảo công tác an sinh xã hội và các chính sách cho các đối tượng chính sách trong dịp tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tham mưu thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở năm 2024 (khi có nguồn kinh phí).

Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án giải quyết việc làm cho người lao động, xuất khẩu lao động và đi làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

7. Thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng – An ninh:

Chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xây dựng kế hoạch trực đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, nội địa, sẵn sàng đối phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác đảm bảo, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác giao nhận quân năm 2024 đảm bảo theo chỉ tiêu cấp trên giao.

8. Về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết đơn thư KNTC: Thực hiện nâng cao chất hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thường xuyên kiểm tra, bảo trì, vận hành có hiệu quả hệ thống họp trực tuyến. Thực hiện nghiêm luật cán bộ, công chức; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5/9/2016; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 09/CT/TU ngày 8/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ...và

các văn bản chỉ đạo của huyện của xã về công tác cải cách hành chính, về tác phong, lễ lối, đạo đức nghề nghiệp...Chỉ đạo các Ban, ngành đoàn thể xã, các đơn vị đẩy mạnh việc ứng dụng, sử dụng hiệu quả Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành điện tử VNPTiOffice.

9. Một số nhiệm vụ khác: Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các thôn triển khai thực hiện đạt và vượt theo chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024, đảm bảo kịp thời, có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn. Tiến hành giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng hộ gia đình tổ chức triển khai thực hiện ngay những ngày đầu năm, tháng đầu năm 2024 theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của UBND xã.

Xây dựng kế hoạch bố trí cán bộ trực 24/24h, đồng thời làm tốt công tác bảo vệ tài sản, công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ Tết. Chỉ đạo các đơn vị, các thôn vệ sinh khuôn viên trụ sở, đường liên thôn, đường vào các hộ gia đình và tích cực trồng hoa, cây cảnh tạo điểm nhấn, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện trong quý I năm 2024, những nhiệm vụ phát sinh đột xuất UBND xã sẽ bổ sung vào chương trình công tác hàng tháng. Căn cứ vào chương trình công tác này, các ngành, đoàn thể xã, các đơn vị, các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND huyện;
- T.Tr Đảng ủy xã;
- T.Tr HĐND xã;
- CT, Các PCT UBND xã;
- Cán bộ, công chức xã;
- Trạm y tế; 03 trường;
- Các thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Toàn